

การตัดสินใจของสภาแห่งดอร์ท (synods of dort) เกี่ยวกับหลักคำสอน 5 ประการ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (หรือที่คนจะเรียกว่า Canons of Dort) เป็นเอกสารที่เขียนที่ สภาคริสตจักร reformed ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1619 และเป็นตัวแทนของการตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อเอกสารอื่นคือ The Remonstrance ซึ่งเป็นคำสอนเท็จที่เขียนขึ้นในปี 1610 โดยสาวกของ เจค็อบ อาร์มิเนียส ผู้เขียน The Canons of Dort จัดระเบียบข้อโต้แย้งของพวกเขาในห้าประการ แต่ละข้อสอดคล้องกับห้าประการที่กำหนดไว้ใน The Remonstrance ห้าประเด็นนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ The Five Points of Calvinism หรือโดยย่อ T.U.L.I.P. และในภาษาไทยผมได้แต่งอักษรย่อเพื่อช่วยเราจำ 5 ประการที่เขียนไว้ใน Cannons of dort คือ ส.ล.ถ.พ.อ. (เพราะชาวประเสริฐต้องนำหน้าด้วยชาวสลถพอ) ห้าประการในภาษาอังกฤษและภาษาไทยคืออย่างนี้: ส.ล.ถ.พ.อ. -ความเป็นคนบาปของมนุษย์ทุกคนก็น่าสลถพอ ถึงเวลาฟังข่าวประเสริฐได้แล้ว

T- Total Depravity /ส- ความเสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง

U- Unconditional Election /ล- การทรงเลือกโดยปราศจากเงื่อนไข

L- Limited Atonement /ถ- การไถ่บาปอย่างจำกัด

I- Irresistible Grace /พ- พระคุณที่ไม่อาจขัดขวางได้

P- Perseverance of the Saints /อ- การอดทนของธรรมิกชน

## T- Total depravity

### ส- ความเสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง

มนุษย์ตายในฝ่ายวิญญาณ เนื่องจากการตกลงไปในบาป มนุษย์ได้กลายเป็นคนตายในฝ่ายวิญญาณ ตาบอดและหูหนวกต่อสิ่งของของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้เองจึงไม่สามารถเลือกความดีอะไรเลยในฝ่ายวิญญาณหรือกำหนดอนาคตชีวิตของเขาเองได้

#### 1. การตกลงไปในบาปเกิดความตายในฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ทุกคน

พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”

ปฐมกาล 2:16-17

เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป -โรม 5:12

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติดีเหมือนพวกเขา ตามต้นหาของเนื้อหนัง คือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและ

ของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษ  
เหมือนอย่างคนอื่นๆ เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดง  
พระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราใน  
พระเยซูคริสต์ -เอเฟซัส 2:1-3,7

และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลาย และเนื่องด้วยการ  
ไม่ได้เข้าสู่หน้ตในเนื้อหนังของพวกท่าน พระเจ้า ทรงทำให้พวกท่าน  
มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเรา  
โคโลสี 2:13

## **2. มนุษย์ที่ตกลงไปในความบาปแล้วก็ تابอดและ หูหนวกถึง ความ จริง ฝ่ายวิญญานของพระเจ้า**

พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน  
และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้าย  
ตลอดเวลา -ปฐมกาล 6:5

พระยาห์เวห์ทรงได้กลิ่นที่พอพระทัยแล้ว ทรงดำริในพระทัยว่า “เรา  
จะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไป แม้ว่ามนุษย์ไม่ดี เพราะเค้าความคิดในใจ  
ของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็ก เราจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีก  
ดังที่เราได้ทำแล้วนั้น -ปฐมกาล 8:21

นี่แหละเป็นสิ่งที่สามัญ ที่มีอยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือ  
ว่า มีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่ทุกคน เออ ใจมนุษย์ก็เต็มด้วยความ

ชั่ว และความบ่าบออยู่ในใจเขาเมื่อมีชีวิต และต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย -ปัญญาจารย์ 9:3

จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันล่อลวงอย่างร้ายทีเดียว ใครจะรู้จักใจนั้นเล่า? -เยเรมีย์ 17:9

เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั้นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมา คือการล่องประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน การเป็นขู้ การโลภ การอธรรม การล่อลวง ราคะตัณหา การอิจฉา การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความเขลา สารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” -มาระโก 7:21-23

### **3. มนุษย์ที่ตกลงไปในความบาปแล้ว ได้ตกให้อยู่ใต้อำนาจและการบังคับของมารซาตานและเป็นทาสถึงความบาป**

พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา -ยอห์น 8:44

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ -เอเฟซัส 2:1-2

แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะ  
พระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความจริง  
และหลุดพ้นจากบ่วงของมาร ผู้ซึ่งดักจับพวกเขาไว้ให้ทำตามความ  
ประสงค์ของมัน -2 ทิโมธี 2:25-26

เช่นนี้แหละ จึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้า และใครเป็นลูกของ  
มาร คือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน ก็ไม่ได้มาจาก  
พระเจ้า -1 ยอห์น 3:10

เรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย  
1 ยอห์น 5:19

เมื่อพวกท่านเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน  
โรม 6:20

เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลา ไม่เชื่อฟัง หลงผิด เป็นทาสของ  
กิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉา  
ริษยา ถูกชิงชังและเกลียดกัน -ทิตัส 3:3

**4. มนุษย์ที่ตกลงไปในความบาปแล้ว ในขณะที่ไม่มีชีวิตอยู่ ก็ไม่  
สามารถกลับใจใหม่ได้ และไม่สามารถเชื่อข่าวประเสริฐได้ และไม่สามารถ  
สามารถมาหาพระเยซูคริสต์ได้**

ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้

เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย -ยอห์น 6:44

แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น’ ” -ยอห์น 6:65

ถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไร? พวกยิวเราจะได้เปรียบกว่า หรือ? เปล่าเลย เพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า มนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างก็อยู่ใต้อำนาจบาป ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย -โรม 3:9-12

เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และคนที่อยู่ในเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ายิ่งก็ไม่ได้  
โรม 8:7-8

แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยฟังพระวิญญาณ -1 โครินธ์ 2:14

คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า -2 โครินธ์ 4:4

## U- unconditional election

### ล- การทรงเลือกโดยปราศจากเงื่อนไข

การทรงเลือกของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย การที่พระเจ้าทรงเลือกบุคคลบางคนเพื่อความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การตอบสนอง ล่วงหน้าหรือการเชื่อฟังในส่วนของพวกเขา แต่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ที่ดีและยิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้น

#### 1. พระเจ้ามีคริสตจักรซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงเลือกก่อนสร้างโลกเพื่อพระองค์จะประทานความรอดให้กับเขา

ที่พระยาห์เวห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น เพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุด แต่เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน พระยาห์เวห์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านจากแดนทาส จากพระหัตถ์ฟาโรห์ กษัตริย์อียิปต์ -เฉลยธรรมบัญญัติ 7:7-8

ดูสิ ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุด และโลกกับทุกสิ่งที่อยู่ในโลก เป็นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน แต่พระยาห์เวห์ทรงผูกพันกับบรรพบุรุษของท่าน และทรงรักพวกเขา และทรงเลือกลูกหลานของเขา คือพวกท่านจากชนชาติทั้งหลาย ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

## เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14-15

ถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ทรงเลือก จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า ในเวลานั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่า ‘นี่แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี้’ หรือ ‘อยู่ที่โน่น’ อย่าเชื่อเลย เพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นไปได้  
มัทธิว 24:22-24

แล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมาก และให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว จากทั้งสี่ทิศ ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น -มัทธิว 24:31

สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา และพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือ ให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเรา ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย -ยอห์น 6:37-39

แล้วพระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่า ‘ไม่มีใครมาถึงเราได้้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น’ ” -ยอห์น 6:65

“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้ -มัทธิว 11:27

ข้าพระองค์คืออิษฐานเพื่อพวกเขา ข้าพระองค์ไม่ได้อิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ -ยอห์น 17:9

เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย  
โรม 8:29-30

เช่นนั้นแหละ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีความที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณ -โรม 11:5

ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ -เอเฟซัส 1:4-5

และในพระคริสต์ นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์ -เอเฟซัส 1:11

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เราทราบแน่ชัดว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้ว และข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่าน ไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดช ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยม ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่าน เพราะคนเหล่านั้นรำลึกกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหน และกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ -1 เธสะโลนิกา 1:4-5, 9

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระพิโรธ แต่สำหรับการรับความรอด โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

1 เธสะโลนิกา 5:9

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม เพื่อจะได้รับความรอด โดยการชำระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์ และโดยการเชื่อความจริง -2 เธสะโลนิกา 2:13

เปโตร อัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าวที่ทรงเลือกสรร ที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาล

าเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย ตามที่พระเจ้า  
เจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณทรงทำให้  
บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการประพรหมด้วยพระ  
โลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่าน  
ทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด -1 เปโตร 1:1-2

เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีคำมหาศาลสำหรับพวกท่าน ที่เชื่อ แต่  
สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้น ศิลปะที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้ว  
ศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก และ เป็นศิลปะที่ทำให้คนสะดุด  
และเป็นหินที่ทำให้คนหกล้ม ที่พวกเขาสะดุดนั้น เพราะพวกเขาไม่  
เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น แต่พวกท่าน  
เป็น พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกบุโรहितหลวง เป็นชนชาติ  
บริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่าน  
ประกาศพระเกียรติคุณ ของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้  
ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์  
1 เปโตร 2:7-9

**2. การทรงเลือกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อที่มองเห็นว่า  
พวกเราจะมีหรือการกระทำใดๆที่เห็นว่าเราจะทำ**

“เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาห์เวห์พระเจ้าของ  
ท่าน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ

ทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติของพระองค์ เป็นของล้ำค่า  
ของพระองค์ ที่พระยาห์เวห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น  
ไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น เพราะใน  
บรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านมีจำนวนน้อยที่สุด แต่เพราะพระยาห์เวห์  
ทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์  
ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน พระยาห์เวห์จึงทรงนำ  
ท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านจากแดนทาส  
จากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ -เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-8

แม้ก่อนบุตรนั้นเกิดมา และยังไม่ได้ดีหรือชั่ว (เพื่อพระประสงค์  
ของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ ไม่ใช่ตามการประพฤติ  
แต่ตามซึ่งพระองค์ทรงเรียก) พระองค์จึงตรัสแก่นางนั้นว่า “พี่จะ  
ปรนนิบัติน้อง ” -โรม 9:11-12

เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์  
แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า -โรม 9:16

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่ เพื่อทำให้พวก他们有ปัญญาอับ  
อาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้พวกที่  
แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น  
และเห็นว่าไม่สำคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อไม่ให้  
มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้

1 โครินธ์ 1:27-29

ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่ตามการกระทำของเรา แต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เอง คือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา -2 ทิโมธี 1:9

### 3. ความเชื่อและการกระทำเป็นผลของการทรงเลือกไม่ใช่เงื่อนไข

เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาทะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือ -กิจการ 13:48

เมื่ออ پولโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคาญา พี่น้องก็หวนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้ เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมาย -กิจการ 18:27

เพื่อเราผู้มีความหวังในพระคริสต์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์ -เอเฟซัส 1:12

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม -เอเฟซัส 2:10

เพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ใช่

ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็น  
แก่พระองค์ด้วย -ฟีลิปปี 1:29

ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่  
เสมอ ท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด ของท่านทั้งหลาย  
ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลา que ข้าพเจ้าอยู่ด้วย  
เท่านั้น แต่มากยิ่งขึ้นอีกในเวลา que ข้าพเจ้าไม่อยู่ เพราะว่าพระเจ้า  
เป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมี  
ความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ -ฟีลิปปี 2:12-13

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า เราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรง  
เลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้ว และข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่าน  
ไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดช ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
และด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยม ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า เราเป็น  
คนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่าน -1 เธสะโลนิกา 1:4-5

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราควร  
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง  
เลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม เพื่อจะได้รับ ความรอด โดยการชำระของพระ  
วิญญาณให้บริสุทธิ์ และโดยการเชื่อความจริง พระองค์ทรงเรียก  
พวกท่านเพื่อการนี้โดยทางข่าวประเสริฐของเรา เพื่อท่านจะได้ร่วม  
ในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

2 เธสะโลนิกา 2:13-14

ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่ม  
ความเชื่อของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุม  
ตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และ  
เอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้อง  
เพิ่มความยำเกรงพระเจ้า และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้า  
สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้  
พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซู  
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะ  
เหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้น และล้มไปว่าตนได้รับการชำระให้  
สะอาดจากบาปแล้ว เพราะเหตุนี้ พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมาก  
ขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่า  
ถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่  
จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและ  
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวก  
ท่าน -2 เปโตร 1:5-11

**4. คำว่า "ทราบอยู่แล้ว"(KJV) หรือ "เลือกไว้แล้ว" (THSV) (โรม 8:29)  
หมายความว่ารักก่อนล่วงหน้า คือการรู้ด้วยความสนใจเป็นพิเศษ คือ  
การเลือกก่อนล่วงหน้า**

“ในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้ เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ ดังนั้นเรา  
จะลงโทษเจ้า เพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้า” -อาโมส 3:2

“เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์ และก่อนที่เจ้า  
คลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผย  
พระวจนะแก่บรรดาประชาชาติ” -เยเรมีย์ 1:5

เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า  
พระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออก  
ในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายใน  
พระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า  
‘เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา’  
มัทธิว 7:22-23

แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น -1 โครินธ์ 8:3

แต่ว่ารากฐานอันแข็งแรงแห่งพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึก  
ดังนี้ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์” และ “ให้  
ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่ว”  
2 ทิโมธี 2:19

พระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงปรากฏพระองค์  
ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อพวกท่าน -1 เปโตร 1:20

L- limited atonement

ถ- การไถ่บาปอย่างจำกัด

พระเจ้าได้ออกแบบการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อให้ผู้คน  
ทั้งหมดที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วได้รับความรอด การสิ้นพระชนม์ของ  
พระคริสต์ได้รักษาความรอดให้กับ ผู้ที่พระเจ้าเลือกทั้งหมด พระเจ้า  
ได้กำหนดไว้แล้วว่าทุกคนที่พระคริสต์ทรงเสียสละเพื่อก็จะรอด

## **1. การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์มีระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่าเป็นสิ่งที่ได้ รักษาความรอดให้กับเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ทำให้ความรอด สามารถเกิดขึ้นได้**

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายัง  
เป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพราะฉะนั้นเมื่อ  
เราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น  
เราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์ เพราะว่าถ้าขณะที่  
เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตร  
ของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอด  
โดยพระชนม์ชีพของพระองค์ -โรม 5:8-10

สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระ  
เยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา คือพระเจ้า  
ทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษใน  
ความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ  
2 โครินธ์ 5:18-19

ทรงทำให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคำสั่งต่างๆ นั้น เป็นโมฆะ เพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์จากคนสองฝ่ายนั้น เช่นนั้นแหละ พระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพ และทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขน จึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไป -เอเฟซัส 2:15-16

และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจ โดยการทำชั่วต่างๆ แต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์ เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ -โคโลสี 1:21-22

พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติ โดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง” ) -กาลาเทีย 3:13

พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะ ซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี -ทิโมธี 2:14

คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอ และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ -ฮีบรู 9:12

เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด ” -ลูคา 19:10

คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้ -1 ทิโมธี 1:15

## **2. พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยผู้คนที่พระบิดาประทานแก่พระองค์**

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย แต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจ สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา และพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือ ให้เรารักษาทุกสิ่งทีพระองค์ทรงมอบไว้กับเรา ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย” -ยอห์น 6:35-40

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ยอห์น 10:11

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรา รู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ แกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มียู่ แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว เพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตตามที่เรที่ตั้งใจเอง เรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีก คำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเรา” -ยอห์น 10:14-18

พวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่า “ท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหน? ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิด” พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อ สิ่งที่เราทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเรา แต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา รู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ ยอห์น 10:24-29

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ -เอเฟซัส 1:3-4

ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า  
เอเฟซัส 1:7

ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสั่งจาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ -เอเฟซัส 1:13

**3. การงานที่เสียสละและการวิงวอนแทนของพระคริสต์ในฐานะมหาบุโรहित มีไว้สำหรับผู้ที่พระบิดาประทานแก่พระองค์ ไม่ใช่เพื่อโลก**  
เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็แหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่

พระบุตรนั้น และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขาจะรู้จัก  
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์  
ที่พระองค์ทรงใช้มา ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก  
เพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว  
บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์  
ของพระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มี  
มา “ข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์ แก่บรรดาคนที่  
พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลก คนเหล่านั้นเป็นของ  
พระองค์แล้ว และพระองค์ประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์ และเขา  
ได้ปฏิบัติตามพระคำรัสของพระองค์แล้ว บัดนี้พวกเขาเห็นว่าทุกสิ่งที่  
พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์ เพราะว่าพระ  
คำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้ว  
และเขาจับไว้ และรู้แน่ชัดว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์ และเชื่อแล้วว่า  
พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขา ข้า  
พระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์  
ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ ทุกคนที่เป็น  
ของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็  
เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขา บัดนี้  
ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้า  
พระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์  
ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดย

พระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือน  
อย่างข้าพระองค์กับพระองค์ -ยอห์น 17:1-11

“ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่  
วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขา -ยอห์น 17:20

ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์  
ประทานแก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้น  
เพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่  
ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก  
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จัก  
พระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้า  
พระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขาารู้จัก  
เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้า  
พระองค์อยู่ในเขา” -ยอห์น 17:24-26

เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อจะได้  
เป็นมหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ ในการก  
ระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน -ฮีบรู 2:17

เพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียก  
จากสวรรค์ จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มา และผู้เป็น  
มหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ -ฮีบรู 3:1

พระคริสต์ก็ฉันทันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา  
ครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้ว  
พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อนำ  
ความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ -ฮีบรู 9:28

#### 4. ความรอดที่ได้มาจากพระคริสต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคนบางคน เท่านั้น

เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่า  
ท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา”

มัทธิว 1:21

เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ยอห์น 10:11

เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และเราสละ  
ชีวิตเพื่อฝูงแกะ -ยอห์น 10:15

แต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา -ยอห์น 10:26

จงเผื่อระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้า  
ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์

กิจการ 20:28

ส่วนสามก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร  
และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะทำให้คริสตจักร  
บริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้  
คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อย รื้อรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่  
บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ

เอเฟซัส 5:25-27

เรารู้ยู่่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกัน และ  
เจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้ และไม่ใช่เท่านั้น แต่เราเอง  
ด้วย ผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตัวเราเองก็ยิ่งคร่ำครวญคอย  
การที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตร คือที่จะทรงไถ่กายของเรา  
เพราะว่าเรารอดด้วยความหวัง แต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้  
เป็นความหวังเลย ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น

โรม 8:22-24

ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน  
ยอห์น 15:13

เหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติ  
คนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” -มัทธิว 20:28

เพราะว่านี่เป็นโลหิต ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ที่หลั่งออก  
เพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมาก -มัทธิว 26:28

พระคริสต์ก็ฉันทันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา ครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้ว พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อนำ ความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ - ฮีบรู 9:28

## 5. บรรดาผู้ที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเป็นจำนวนคนที่นับไม่ถ้วน จากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกผู้คนและทุกชาติในโลก

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควร จะรับม้วนหนังสือ และทรงแกะตราหนังสือนั้นออก เพราะพระองค์ ถูกปลงพระชนม์และทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้า คือ คนจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชนชาติและทุกประชาชาติ - วิวรรณ์ 5:9

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น - ยอห์น 3:16-17

พวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่า “ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่ เพราะคำพูดของเจ้า แต่เพราะเราได้ยินเอง และเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็น พระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง” - ยอห์น 4:42

คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษ ในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เรา

ประกาศ -2 โครินธ์ 5:19

ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป และถ้าใครทำบาป เราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา และไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้น แต่ของทั้งโลกด้วย -1 ยอห์น 2:1-2

และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด -1 ยอห์น 4:14

ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำความชอบธรรมและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น -โรม 5:18

เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมา เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย -2 โครินธ์ 5:14-15

พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริง เพราะพระองค์เดียว และคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถาปนามนุษย์ ผู้ประทาน

พระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคน เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเอง -1 ทิโมธี 2:4-6

แต่เราก็เห็นว่าพระเยซู ผู้ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้วายพระชนม์ เพื่อทุกคน -ฮีบรู 2:9

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่  
2 เปโตร 3:9

Note: พระคัมภีร์ในที่นี้ไม่ได้ใช้คำว่า "ทุกคน" เพื่อพูดถึงทุกคนในโลก แต่พูดถึงทุกคนในพวกท่าน ต้องอ่านในเนื้อหาเพื่อไม่เข้าใจผิด

อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัว เกิดขึ้นในสมัยที่คีรีนิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย -ลูกา 2:1-2

“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้” แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้” แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย  
1 โครินธ์ 6:12

เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่

ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น -1 โครินธ์ 10:23

เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราจะชักนำทุกคนให้มาหาเรา”  
ยอห์น 12:32

เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคน  
ก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ -1 โครินธ์ 15:22

I- irresistible grace

พ- พระคุณที่ไม่อาจขัดขวางได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างผู้คนที่พระเจ้าเลือกให้เป็นคนใหม่  
ซึ่งทำให้พวกเขาเชื่อได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรักษาให้ทุกคนที่  
พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้บังเกิดใหม่ สร้างหัวใจใหม่ภายในพวกเขา  
และทำให้พวกเขาเชื่อในพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ได้  
อย่างอิสระและเต็มใจ การบังเกิดใหม่นำหน้าและทำให้ความเชื่อ  
แบบนำไปถึงความรอดได้เป็นไปได้ ชีวิตใหม่ก็จะเกิดความเชื่อ

**1. ทุกคนที่พระบิดาได้เลือกไว้และผู้ que พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อ จะ  
ประสบกับความรอดนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตัวเอง**

สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เรา  
จะไม่ขับไล่เลย -ยอห์น 6:37

ไม่มีใครมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้  
เขามา และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย -ยอห์น 6:44

แกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามา  
ด้วย และแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและ  
มีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว -ยอห์น 10:16

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่  
คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์  
โรม 8:28

พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ประทานพระบุตร  
นั้นเพื่อเราทุกคน ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เรา  
ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ -โรม 8:32

มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้าง  
ชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบ  
ธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดย  
พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา -1 โครินธ์ 6:11

เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่า ไม่มีใครที่พุดโดยพระ  
วิญญาณของพระเจ้าจะพุดว่า “ให้เยชูเป็นที่สาปแช่ง” และไม่มีใคร  
สามารถพุดว่า “พระเยชูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” นอกจากจะพุดโดย  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ -1 โครินธ์ 12:3

ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่  
เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่า  
ตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต

2 โครินธ์ 3:6

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์  
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น แต่เราทุกคนไม่มีผ้า  
คลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็  
ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมี  
ศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็น  
เจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ -2 โครินธ์ 3:17-18

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ  
เรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดย  
พระคริสต์ ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรง  
สร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตร  
ของพระองค์ -เอเฟซัส 1:3-4

ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับ  
การยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า  
เอเฟซัส 1:7

ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยิน  
สัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจใน

พระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณ  
บริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับ  
มรดกของเรา จงกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยก  
ย่องพระเกียรติของพระองค์ -เอเฟซัส 1:13-14

ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณ  
ทรงทำให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการ  
ประพรหมด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจง  
เพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด -1 เปโตร 1:2

**2. การถูกสร้างใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในของมนุษย์ที่กระทำ  
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นและไม่ได้ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือ  
หรือความร่วมมือของมนุษย์**

### **การบังเกิดใหม่**

วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จ  
มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขา ก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับ  
พระองค์ร้องว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนาม  
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ พระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล ทรงพระ  
เจริญ ” -ยอห์น 12:12-13

เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์

แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า -โรม 9:16

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “คนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไร? จะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือ?” พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า พวกท่านต้องเกิดใหม่ ลม จะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” -ยอห์น 3:3-8

สารการแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาอันเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ -1 เปโตร 1:3

ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวาทะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ -1 เปโตร 1:23

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเราเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก -1 ยอห์น 5:4

พระองค์ก็ทรงช่วยให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ - ทิตัส 3:5

## หัวใจใหม่

แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะประทานใจเชื่อฟังแก่ท่าน และแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อท่านจะได้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้  
เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6

เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามนั้น - เอเสเคียล 36:26-27

## ถูกสร้างใหม่

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา -2 โครินธ์ 5:17-18

เพราะว่าจะเข้าสู่หน้ตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญอะไร แต่การที่ถูก  
สร้างใหม่นั้นสำคัญ -กาลาเทีย 6:15

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู  
คริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว  
เพื่อให้เราดำเนินตาม -เอเฟซัส 2:10

## ฟื้นขึ้นจากความตาย

เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิต  
ให้อย่างไร พระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้น  
ยอห์น 5:21

ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆ ว่า “ลาซารัสตายแล้ว และ  
เพราะเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อ  
อย่างไรก็ดี ให้พวกเราไปหาเขากันเถิด” พระเยซูตรัสกับนางว่า “เรา  
เป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่า  
เขาจะตายไป พระเยซูสะเทือนพระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพ  
อุโมงค์นั้นเป็นถ้ำ มีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมงค์ไว้ พระเยซูตรัสว่า  
“จงเอาหินออกเสีย” มารธาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่า  
“องค์พระผู้เป็นเจ้า ศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้ว เพราะฉะนั้น้องตายมาสี่  
วันแล้ว” พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอ  
เชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?” พวกเขาจึงเอาหินออก

พระเยซูทรงพระพิโรธขึ้นตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์  
ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์  
ทราบว่าคุณทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ที่ข้าพระองค์กล่าว  
อย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่า  
พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา” เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรง  
ร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพัน  
มือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า  
“จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด”-ยอห์น 11:14-15, 25, 38-44

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน ถึงแม้ว่าเรา  
เป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่  
ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระองค์)

เอเฟซัส 2:1, 5

และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลาย และเนื่องด้วยการ  
ไม่ได้เข้าสู่หน้ตในเนื้อหนังของพวกท่าน พระเจ้า ทรงทำให้พวกท่าน  
มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเรา

โคโลสี 2:13

## เป็นของประทาน

ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น  
เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่

พระบุตรนั้น - ยอห์น 17:2

เพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น? ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมา?

ถ้าท่านได้รับมา ทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมา?

1 โครินธ์ 4:7

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ - เอเฟซัส 2:8-9

### **3. การกลับใจและความเชื่อเป็นของประทานจากสวรรค์ซึ่งเป็นผล ไม่ใช่สาเหตุของการบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์**

พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย - กิจการ 5:31

เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้ายิ่งโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย” กิจการ 11:18

เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวอนะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือ - กิจการ 13:48

มีหญิงคนหนึ่งเ็นพวกที่ฟังเราชื่อลิดีเดีย นางมาจากเมืองธียาทிர่า เป็น  
คนขายผ้าสีม่วงและเป็นคนที่นับถือพระเจ้า หญิงคนนั้นมาฟังเรา  
และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าว  
กิจการ 16:14

เมื่ออ پولโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอากายา พี่น้องก็หนุนใจท่าน  
และเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้ เมื่อไปถึง  
แล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้า  
อย่างมากมาย -กิจการ 18:27

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความ  
เชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า  
ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ -เอเฟซัส 2:8-9

เพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ใช่  
ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็น  
แก่พระองค์ด้วย -ฟิลิปปี 1:29

แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะ  
พระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความจริง  
และหลุดพ้นจากบ่วงของมาร ผู้ซึ่งดักจับพวกเขาไว้ให้ทำตามความ  
ประสงค์ของมัน -2 ทิโมธี 2:25-26

P- perseverance

## อ- การอดทนของธรรมิกชน

ทุกคนที่พระเจ้าทรงเลือก ทรงไถ่โดยพระคริสต์ และบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรอดนิรันดร พระเจ้าจะทรงรักษาความเชื่อของพวกเขาไว้โดยอำนาจของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงฤทธานุภาพและด้วยเหตุนี้จึงยืนหยัดในความเชื่อต่อไปได้

### 1. ผู้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง คนนั้นมีชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร  
ยอห์น 3:16

คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา -ยอห์น 3:36

เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็จะมีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว -ยอห์น 5:24

เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร  
ยอห์น 6:47

เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ คน

นั่นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือ เลือดเนื้อของเรา” -ยอห์น 6:51

พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป -ยอห์น 11:25

ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์  
1 ยอห์น 5:13

ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวาทะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ -1 เปโตร 1:23

## **2. ทุกคนที่มาหาพระคริสต์ด้วยความเชื่อที่แท้จริง พระองค์ก็จะทรงรักษาความรอดของเขาตลอดนิรันดร์ด้วยอำนาจของพระเจ้า**

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนที่มาหาเราจะไม่หิว และคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย แต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจ สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา และพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา นั่นก็คือ ให้เรารักษาทุกสิ่งที่คุณที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเรา

ไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย เพราะนี่  
แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระ  
บุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราเองจะให้คนนั้นเป็น  
ขึ้นมาในวันสุดท้าย” -ยอห์น 6:35-40

แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา รู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็  
ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวัน  
พินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดา  
ของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มี  
ใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็น  
อันหนึ่งอันเดียวกัน” -ยอห์น 10:27-30

บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขาายังอยู่ในโลกนี้ และ  
ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอ  
พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์  
ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
เหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขา  
ข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขา ผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้  
โดยพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้ และไม่มี  
ใครในพวกเขาพินาศนอกจากลูกแห่งความพินาศ เพื่อให้เป็นจริง  
ตามข้อพระคัมภีร์ -ยอห์น 17:11-12

ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้

ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย - ยอห์น 17:15

เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้น พระองค์ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วย  
โรม 8:29-30

แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบาก หรือการเคียดแค้น หรือการกัณดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพล่ภัย หรือการถูกกดขี่หรือ? ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า” แต่ไว้ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิเดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ - โรม 8:35-39

พระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุด เพื่อให้ท่าน

ปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

1 โครินธ์ 1:8

พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ -เอเฟซัส 1:5

ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทาคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์ -เอเฟซัส 1:13-14

และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่  
เอเฟซัส 4:30

ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ -ฟิลิปปี 1:6

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาอันเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่  
เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และ

เข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้าย -1 เปโตร 1:3-5

### 3. ผู้เชื่อที่แท้จริงจะอดทนจนถึงสิ้นสุดชีวิตด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” -ยอห์น 14:21

“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิด เพื่อให้ออกผลมากขึ้น พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาด แล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำได้สิ่งใดไม่ได้เลย ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเรา คนนั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็

เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเรา และถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม -ยอห์น 15:1-11

เพราะว่าเราเป็นผีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เราดำเนินตาม -เอเฟซัส 2:10

และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู] คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรียวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ -1 เปโตร 5:10

เพราะเหตุนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง -2 เปโตร 1:10

ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่  
เสมอ ท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด ของท่านทั้งหลาย  
ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย  
เท่านั้น แต่มากยิ่งขึ้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ เพราะว่าพระเจ้า  
เป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมี  
ความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ -ฟีลิปปี 2:12-13

ไม่ใช่ข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่น  
มุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะ พระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ พี่น้อง  
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่าง  
หนึ่ง คือลืมนสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และ  
ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียก  
แห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้น เราที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว  
จงคิดอย่างนี้ และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่ง พระเจ้าก็จะทรงให้  
เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วย -ฟีลิปปี 3:12-15

ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป เพราะเชื่อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและ  
เขาทำบาปไม่ได้ เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า -1 ยอห์น 3:9

เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิด  
จากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา  
1 ยอห์น 5:18

เรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ยากที่จะอธิบายเพราะ

พวกท่านเรียนรู้ได้ซำมาก ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวณะของพระเจ้า ท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย และเรื่องความเชื่อในพระเจ้า และคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆ การวางมือ การเป็นขึ้นจากความตาย และการลงโทษชั่วนิรันดร์ ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาต เราก็จะได้เดินหน้าต่อไป เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้ว และได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระวณะของพระเจ้า และฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้น แล้วยังหลงไป ก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขาไปสู่การกลับใจอีกได้ เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีก และได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชน เพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอ และทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูก ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อย มันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแข่งสาบ แล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟ แต่ท่านที่รักทั้งหลาย แม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่า ใน

กรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่า นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอด เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลี้มการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปรนนิบัติอยู่ และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุด เพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้ เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก -ฮีบรู 5:11-6:12

พวกเขาได้ออกไปจากเรา แต่เขาก็ไม่ได้เป็นของเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่การที่เขาได้ออกไปนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา -1 ยอห์น 2:19

นี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเรา คือชีวิตนิรันดร์  
1 ยอห์น 2:25